



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๔/ว ๕๒๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการสำนัก / หัวหน้าสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / หัวหน้าศูนย์ / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ด้วยคณะกรรมการการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ ๗ แห่งข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในประเด็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบความเสี่ยงในประเด็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กรณีการทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) เพื่อเป็นคู่สัญญา (Contracts) เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตซ้ำในกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเห็นชอบให้แจ้งแนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI) ต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญาในงานนั้น ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด และรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในเวลาอันสมควร กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หากดำเนินการไม่ถูกต้องและเข้าข่ายผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ให้ดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๔/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูแนวทางฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ <https://moph.cc/zm16oBBBq> หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์)

สาธารณสุขนิเทศก์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หัวข้อ : การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)  รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)  Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ: .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> ธนพล ศรีลำไย (นายธนพล ศรีลำไย) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> เขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล (นางสาวเขมรินทร์ อภิสุทธิพงษากุล) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (หัวหน้า) วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> ธนพล ศรีลำไย (นายธนพล ศรีลำไย) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	